

CHINA AID เปิดเวทีนวัตกรรมแห่งอุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

เซี่ยงไฮ้-19 ส.ค.-พีอาร์นิวสไวร์/อินโฟเควสท์

มหกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เวชศาสตร์ฟื้นฟู และการบริการสุขภาพนานาชาติจีน ครั้งที่ 12 (CHINA AID) ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท อินเท็กซ์ เซี่ยงไฮ้ จำกัด จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 ณ Shanghai New International Expo Centre

ข้อมูลล่าสุดจากแถลงการณ์สถิติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประจำปี 2558 ระบุว่า จีนมีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นจำนวน 220 ล้านคน คิดเป็น 16.1% ของประชากรทั้งประเทศ สถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าจีนกำลังเผชิญสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังที่มีการกล่าวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (2559-2563) ระยะเวลาใน “แผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13” นี้ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาระบบงานที่ล้ำสมัย โดยจีนควรรับมือปัญหาประชากรสูงอายุในเชิงรุก ด้วยการเพิ่มการสนับสนุนบ้านพักและชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนเร่งผลักดันการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้สูงอายุ บริการทางการแพทย์ และระบบการจ้างงาน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮม เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

ในประเทศจีนนั้น แม้ระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทว่าข้อบกพร่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้กลับมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเตียงในสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ขณะที่อัตราเตียงว่างตามสถานดูแลผู้สูงอายุเอกชนนั้นอยู่ในระดับสูง สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีความล้าหลัง อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรผู้ให้บริการทางการแพทย์

สำหรับงาน CHINA AID ในปีนี้ คณะวิทยากรมุ่งเสนอกรณีศึกษาเฉพาะด้าน รวมถึงการอภิปรายเรื่อง ‘แผนริเริ่มสถานดูแลผู้สูงอายุขนาดเล็กของเซี่ยงไฮ้’ ‘ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ’ และ ‘สถาบันชุมชนแบบบูรณาการ’ ไปจนถึงหัวข้อต่างๆ ไปเกี่ยวกับกลไกการป้องกันความเสี่ยงในเวชปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม และประเด็นอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของสถานดูแลผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ‘อุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุ’ ในประเทศจีนมีขนาดใหญ่มาก ด้วยโอกาสมากมายที่ยังคงรอให้บรรดาธุรกิจ นักลงทุน และผู้ประกอบการเข้าไปค้นหา ซึ่งสำหรับผู้ที่มีมุมมองในไกลและกำลังเล็งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการคว้าโอกาสทองเหล่านี้ การเข้าร่วมงานจัดแสดงที่ทรงอิทธิพลของ ‘อุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุ’ อย่าง CHINA AID

จึงนับเป็นก้าวแรกที่ดีที่สุด โดย CHINA AID ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายและโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเท่านั้น แต่งานนี้ยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลการวิจัยเชิงลึกและผลการสำรวจเชิงรุกอีก
ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ www.china-aid.com/en

CHINA AID:

Michelle Ma

โทร: +86-21-6295-7553

อีเมล: mazhiwen@intex-sh.com